

HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

*

Phong Điền, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Số 277 -CV/HU

V/v thực hiện Thư kêu gọi
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Thực hiện Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị:

1. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tích cực chỉ đạo, hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẻ khó khăn chung của bà con đồng hương Phong Điền, đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang toàn huyện; các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 của huyện và Quỹ ủng hộ bà con đồng hương Phong Điền, đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đang gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

3. Việc tổ chức vận động, quyên góp trên tinh thần chia sẻ, tự nguyện, công khai, dân chủ, đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

4. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để vận động, tiếp nhận, phân phối số tiền quyên góp và thường xuyên báo cáo kết quả vận động về Thường

trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy biết để lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo và giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tiếp nhận quyên góp, ủng hộ và thực hiện theo chủ trương chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện.

5. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng hương Phong Điền, đồng hương Thừa Thiên Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, cho bà con gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền, số tài khoản: **4001201004621** tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phong Điền *(hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền)*.

6. Việc vận động, tiếp nhận hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Phong Điền vẫn tiếp tục triển khai thực hiện *(qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện)*.

Ban Thường vụ Huyện ủy kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đồng chí quan tâm thực hiện; giao Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo dõi việc thực hiện nội dung Công văn này.

(Gửi kèm Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo Công văn này).

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đoàn Kỳ Côi



Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
22.08.2021 11:49:27
+07:00

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2021

THƯ KÊU GỌI

**ủng hộ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh, thành khu vực phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19**

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, trách nhiệm cao trước nhân dân để phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, với tinh thần chung tay cùng cả nước chống dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động cử nhiều đoàn chuyên gia, y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện với hơn 500 người tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn; triển khai nhiều đợt quyên góp, ủng hộ cho nhân dân các tỉnh, thành có dịch. Thừa Thiên Huế cũng đã đón hơn 50.000 công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương, trong đó, thực hiện cách ly tập trung trên 20.000 người.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, đã và đang gây tổn hại lớn đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, trong đó, có bà con đồng hương Thừa Thiên Huế. Mặc dù bà con đồng hương đã rất nỗ lực, đoàn kết để cùng nhau vượt qua đại dịch, song vẫn còn nhiều bà con xa quê đang gặp hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập. Hơn lúc nào hết, người dân quê hương Thừa Thiên Huế đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần “trương thân, tương ái” của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang toàn tỉnh; các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, bằng tình cảm của mình, hãy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân Thừa Thiên Huế ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đang gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển vào tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, số: 4000000002019 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế; hoặc ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 47 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3848200).

Những đóng góp của các tổ chức, cá nhân sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực, nguồn động viên to lớn để giúp bà con đồng hương Thừa Thiên Huế ở các địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn mọi sự đóng góp của đồng bào, đồng chí và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuyển nguồn hỗ trợ đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng !

LÊ TRƯỜNG LƯU
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

